

Số: 180/KH-UBND

Tam Đường, ngày 07 tháng 3 năm 2019

KẾ HOẠCH

Hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn huyện Tam Đường

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh;

UBND huyện ban hành Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn huyện Tam Đường, như sau:

I. MỤC TIÊU

Chủ động ngăn chặn, giảm thiểu thấp nhất nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời phát hiện kịp thời khi vi rút xâm nhập vào địa bàn; kiểm soát không để các loại dịch bệnh động vật nguy hiểm xảy ra và lây lan ra diện rộng, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch, giảm thiểu nguy cơ nhân lên của vi rút, khống chế, dập tắt ổ dịch ngay từ khi mới phát sinh không để lây lan ra diện rộng, gây hại cho sản xuất chăn nuôi.

II. NỘI DUNG

Kế hoạch hành động bao gồm các biện pháp cụ thể làm cơ sở cho các phòng, ban, ngành, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện. Các biện pháp cụ thể được xây dựng dựa trên 2 tình huống sau:

Tình huống 1: Chưa phát hiện bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện

Tình huống 2: Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

1. Tình huống 1: Khi chưa phát hiện bệnh

a) UBND các xã, thị trấn

Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh Lai Châu về việc tăng cường các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn tỉnh và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/3/2019 của UBND huyện Tam Đường về việc tăng cường các biện pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vào địa bàn huyện.

Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện "Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi" tại địa bàn xã, thị trấn. Tuyên truyền đến các hộ chăn nuôi nhận biết các dấu hiệu, biểu hiện và cách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo nội dung gửi kèm theo Kế hoạch.

Chỉ đạo các ban, ngành chuyên môn thuộc xã, thị trấn tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn lợn đặc biệt khu vực đầu mối giao thông, nơi tập trung chăn nuôi, khi phát hiện lợn nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn; tổ chức triển khai ngay tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2019 sau khi nhận hóa chất sát trùng và vật tư phun phòng từ phòng Nông nghiệp và PTNT; hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường theo dõi đàn lợn, áp dụng các biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi.

Nghiêm cấm mọi hình thức vận chuyển, buôn bán, giết mổ, tiêu thụ lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo các lực lượng chức năng thuộc xã, thị trấn xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân buôn bán, vận chuyển lợn, sản phẩm của lợn trái phép vào địa bàn.

Tăng cường công tác truyền thông về nguy cơ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán lợn sống, sản phẩm lợn bất hợp pháp; khi phát hiện các trường hợp lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi ngờ bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cần báo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y nơi gần nhất để được xử lý kịp thời. Vận động các tổ chức đoàn thể của địa phương cùng tham gia tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân.

b) Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường theo dõi giám sát bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; Phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu bệnh phẩm chẩn đoán xét nghiệm đối với lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và lợn, sản phẩm lợn không rõ nguồn gốc vận chuyển trái phép vào địa bàn huyện trước khi tiêu hủy.

Cập nhật diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phối hợp với Đài truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống.

Phối hợp với các đơn vị chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật vào địa bàn huyện; thực hiện tốt việc kiểm soát giết mổ động vật.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp cử cán bộ phối hợp với Chốt kiểm dịch động vật xã Sơn Bình tổ chức trực và kiểm tra, kiểm soát động vật, sản phẩm động vật vận chuyển vào địa bàn huyện.

Tổng hợp báo cáo tình hình dịch bệnh và kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND huyện và các sở, ngành tỉnh theo quy định.

c) Công an huyện, đội quản lý thị trường số 3

Tăng cường các biện pháp phòng chống buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh lợn, các sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc; các tụ điểm, chợ buôn bán động vật, sản phẩm động vật của các xã, thị trấn. Xử lý triệt để các trường hợp vi phạm.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch, phòng ngừa gian lận thương mại và vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm của lợn vào địa bàn.

d) Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện

Phối hợp với đơn vị liên quan cập nhật thông tin tăng cường thời lượng đưa tin, bài về dịch bệnh kịp thời cho người dân về diễn biến tình hình bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch. Đảm bảo thông tin chính xác tránh gây hoang mang cho nhân dân.

2. Tình huống 2: Khi phát hiện ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

a) UBND các xã, thị trấn

** Đối với xã, thị trấn phát hiện có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các bản thuộc phạm vi vùng dịch, vùng bị uy hiếp, vùng giám sát*

Rà soát, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp xã theo Quyết định số 16/2016/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng chính phủ để chỉ đạo, điều hành, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo.

Tổ chức xử lý ổ dịch và chống dịch theo quy định của Luật Thú y; thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; trong đó tập trung thực hiện:

Trong trường hợp ổ dịch là hộ chăn nuôi, gia trại, cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không có dây chuồng riêng biệt hoặc điểm buôn bán lợn, sản phẩm lợn, cơ sở giết mổ thì tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bị bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trong vòng 24h kể từ khi có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; đối với trang trại số lượng lợn lớn có nhiều dây chuồng riêng biệt thì tiêu hủy toàn bộ lợn trong chuồng, dây chuồng có lợn bệnh, các dây chuồng còn lại áp dụng các biện pháp an toàn sinh học và lấy mẫu giám sát định kỳ, nếu phát hiện dương tính hoặc xét thấy nguy cơ lây nhiễm cao thì tiêu hủy toàn trang trại.

Nghiêm cấm vận chuyển lợn và các sản phẩm từ lợn ra, vào vùng dịch, vùng dịch uy hiếp. Các cơ sở chăn nuôi trong vùng dịch, vùng dịch uy hiếp đã được cấp “giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật” được phép vận chuyển ra ngoài dưới sự giám sát của cơ quan thú y có thẩm quyền của địa phương sau khi đã lấy mẫu xét nghiệm âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Cho phép giết mổ lợn khi chủ cơ sở có nhu cầu dưới sự giám sát của cán bộ thú y với điều kiện kết quả âm tính với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và chỉ được tiêu thụ trong phạm vi vùng dịch, vùng dịch uy hiếp, vùng đệm.

Tổ chức khoanh vùng ổ dịch, vùng bị dịch uy hiếp, vùng giám sát. Thiết lập các Trạm, chốt kiểm soát vận chuyển lợn, và các sản phẩm lợn, cũng như các Trạm dừng phương tiện giao thông để thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện đi từ vùng dịch, vùng bị dịch uy hiếp và vùng đệm ra bên ngoài.

Tăng cường tổ chức giám sát tại khu vực vùng bị dịch uy hiếp, vùng đệm báo cáo UBND huyện để lấy mẫu xét nghiệm lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân để xét nghiệm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, các chợ buôn bán lợn, sản phẩm của lợn, tại các chốt kiểm dịch theo quy định.

Hướng dẫn người chăn nuôi, thú y cơ sở tăng cường theo dõi, giám sát đàn lợn; không buôn bán, vận chuyển lợn và sản phẩm của lợn ra, vào vùng dịch; nếu phát hiện lợn bệnh, nghi mắc bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lợn chết không rõ nguyên nhân hoặc lợn, sản phẩm của lợn không rõ nguồn gốc thì báo ngay cơ quan thú y lấy mẫu (trước khi xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật) để chẩn đoán, xét nghiệm bệnh trong trường hợp trên địa bàn chưa xảy ra dịch; phối hợp với cơ quan chức năng trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

Thực hiện báo cáo cập nhật tình hình ổ dịch về Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện trước 15h00 hằng ngày kể cả ngày lễ và ngày nghỉ cho đến khi công bố hết dịch theo quy định.

Báo cáo kết quả thực hiện phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý về Phòng Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

** Đối với các xã chưa xảy ra dịch:* Thực hiện các biện pháp phòng, chống và ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tình huống 1.

b) Phòng Nông nghiệp và PTNT

Là cơ quan Thường trực chịu trách nhiệm tham mưu cho UBND huyện kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện; tham mưu công bố dịch, công bố hết dịch đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi khi bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra trên địa bàn huyện; tham mưu đề xuất tinh hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh động vật.

Phối hợp với các ban, ngành có liên quan và UBND các xã triển khai đồng bộ các giải pháp chống dịch; các đơn vị tổ chức theo dõi, giám sát phát hiện ổ dịch mới phát sinh, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi vùng bị dịch uy hiếp hoặc vùng giám sát. Tăng cường kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật kiểm soát giết mổ.

Thành lập tổ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại các địa phương.

Cập nhật thông tin, diễn biến bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, phối hợp với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Báo cáo cập nhật ổ dịch, kết quả phòng, chống dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi với UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

c) Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 3, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương, tham gia công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Cử cán bộ tham gia các chốt kiểm dịch, tổ cơ động các cấp khi có dịch xảy ra trên địa bàn; cấm vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn ra vào vùng dịch theo quy định; kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vận chuyển lợn, sản phẩm lợn nhập lậu, vận chuyển trái pháp luật vào địa bàn huyện xử lý nghiêm các trường hợp

vi phạm; tổ chức giám sát chặt chẽ đối với người và phương tiện vận chuyên xuất phát từ các vùng đang có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi nhập cảnh vào địa bàn huyện.

d) Phòng Tài Chính – Kế hoạch

Chủ trì phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

e) Phòng Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các biện pháp xử lý môi trường; kiểm tra địa điểm chôn lấp lợn, sản phẩm của lợn phục vụ công tác phòng chống dịch

f) Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện.

Phối hợp với đơn vị liên quan tăng cường thời lượng thông tin về dịch bệnh; tuyên truyền về sự nguy hiểm của bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, các biện pháp phòng, chống dịch.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Ngân sách Nhà nước: Đảm bảo kinh phí đối với các hoạt động phòng chống dịch trên địa bàn huyện bao gồm: Chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh, vận chuyên lợn, sản phẩm từ lợn vào địa bàn huyện; thông tin tuyên truyền, hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy; mua sắm dụng cụ, bảo hộ lao động, hóa chất sát trùng và triển khai tiêu độc khử trùng, tiêu hủy lợn bệnh, sản phẩm lợn bệnh và xử lý môi trường.

Kinh phí của người dân: Người chăn nuôi, buôn bán, vận chuyên, mổ lợn, sản phẩm của lợn có trách nhiệm bố trí kinh phí để chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh là chính; thường xuyên thực hiện vệ sinh khử trùng chuồng trại nuôi lợn, nơi buôn bán lợn, sản phẩm của lợn, nơi giết mổ lợn và các dụng cụ, phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi theo đúng quy trình kỹ thuật chăn nuôi; vệ sinh phòng dịch; xử lý, tiêu hủy lợn bệnh theo hướng dẫn của cơ quan thú y và chính quyền địa phương.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật cấp huyện

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện khi được thành lập là đầu mối điều phối, chỉ đạo các hoạt động ứng phó khẩn cấp trong toàn huyện theo kế hoạch ứng phó này. Tùy theo tình hình thực tế và diễn biến của dịch tham mưu, đề xuất với UBND huyện chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. UBND các xã, thị trấn

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tổ chức, kiểm tra, đôn đốc các thôn, bản trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo quy định.

3. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp

Tổ chức theo dõi, giám sát phát hiện ổ dịch mới phát sinh, báo cáo Chi cục Thú y tỉnh kết hợp tổ chức lấy mẫu đối với lợn nghi mắc bệnh, lợn chết không rõ nguyên nhân trong phạm vi vùng dịch bị uy hiếp hoặc vùng giám sát. Tăng cường kiểm soát giết mổ của các cơ sở giết mổ.

Phân công cán bộ thường xuyên xuống cơ sở nắm bắt tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch bệnh đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu Phi tại cơ sở.

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT

Là cơ quan Thường trực phòng, chống dịch bệnh, phối hợp với UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch; tham mưu, đề xuất công bố dịch bệnh, công bố hết dịch trên phạm vi huyện; thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật cấp huyện.

Phối hợp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chuyên môn, cử cán bộ kiểm tra các điểm chăn nuôi theo chương trình kiểm tra ban hành kèm theo kế hoạch; thường xuyên cập nhật, tổng hợp nắm chắc tình hình để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo kịp thời các tình huống khẩn cấp.

Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện.

5. Phòng Tài chính – Kế hoạch

Chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNN tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi; hướng dẫn các đơn vị sử dụng, thanh quyết toán kinh phí theo quy định.

6. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi có nguy cơ xâm nhiễm vào địa bàn huyện Tam Đường./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y;
- TT. Huyện ủy – TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Sứng

Phụ lục 1: HƯỚNG DẪN

Nhận biết và cách phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi
(Kèm theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019
của UBND huyện Tam Đường)

Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi-rút African swine fever virus (ASFV) gây ra. Dịch có đặc điểm lây lan nhanh trên loài lợn, ở tất cả các loại lợn thông qua việc tiếp xúc với máu, dịch nhầy của lợn bệnh. Ở Việt Nam, dịch đã xảy ra tại 9 tỉnh, thành phố là Hưng Yên, Thái Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hòa Bình và Điện Biên. Trên địa bàn tỉnh Lai Châu chưa xuất hiện bệnh, tuy nhiên trước điều kiện chăn nuôi chưa đáp ứng đầy đủ quy trình kỹ thuật, thời tiết bất lợi kết hợp với tính chất nguy hiểm của bệnh nguy cơ phát sinh dịch bệnh là rất cao. Để nâng cao cách nhận biết biểu hiện của bệnh, các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu phi, hạn chế nguy cơ lây lan, phát sinh của bệnh UBND huyện hướng dẫn cách nhận biết và phòng chống bệnh như sau:

1. Cách nhận biết bệnh

Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 15 ngày sau khi lợn bị nhiễm vi rút xuất hiện các dấu hiệu lâm sàng của bệnh như sốt cao (41 đến 42⁰) từ 3 đến 4 ngày. Lợn có biểu hiện mệt mỏi, chán ăn, tìm chỗ mát nằm, thở gấp, ho, da xuất huyết thâm tím ở vùng tai, đùi, bụng, bẹn, lợn chảy nước mũi, chảy dãi có thể lẫn máu, nôn mửa, táo bón hoặc tiêu chảy, phân lẫn máu, lợn kêu la nhiều, sau vài ngày lợn chết, tỷ lệ chết rất cao.

Bệnh xảy ra với tất cả các lứa tuổi lợn, loại lợn (nái, đực, lợn rừng); Vi rút dịch tả lợn Châu Phi lây lan qua dịch tiết ở mũi, mồm, phân, nước tiểu, qua ăn uống, nhốt cùng chuồng, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển...

2. Cách phòng, chống bệnh

Hiện nay chưa có vắc xin phòng bệnh, thuốc điều trị đặc hiệu đối với bệnh Dịch tả lợn Châu phi. Chỉ áp dụng đồng bộ các biện pháp phòng bệnh như:

- Tăng cường vệ sinh cơ giới, sát trùng chuồng trại bằng các loại hóa chất như: Vkon-S, HanIodine 10% phun khu vực chuồng nuôi, cổng ra vào, dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển, khu vực chôn lấp lợn chết.

- Hạn chế người ra vào khu vực chăn nuôi khi không cần thiết, thực hiện khử trùng giày dép, quần áo, tắm xà phòng trước và sau khi ra, vào khu vực chăn nuôi.

- Tăng cường chăm sóc đàn chu đáo, phòng bệnh bằng vaccine đối với các bệnh do virus như: Dịch Tả, Tai Xanh (PRRS), Lở Mồm Long Móng, Giả Đại, Circovirus...tăng cường sức đề kháng cho lợn, có thể bổ sung thêm vitamin C, vitamin nhóm B, Beta glucan...



- Nhập lợn giống có nguồn gốc rõ ràng, phải có khu riêng nuôi cách ly lợn mới nhập, để theo dõi tình trạng sức khỏe, tuân thủ đúng quy trình nhập lợn. Giám sát tình hình sức khỏe toàn đàn lợn hàng ngày, để đưa ra giải pháp xử lý kịp thời nếu có nghi ngờ về bệnh này.

- Có biện pháp diệt côn trùng, chuột trong chuồng trại. Không cho chó, mèo, gà, vịt vào khu vực chuồng trại.

- Khi phát hiện lợn có biểu hiện bệnh phải báo ngay cho cơ quan chuyên môn (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp; Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) và chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các phòng, cơ quan chuyên môn liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn các nội dung trên./.



Phụ lục 2: DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH DỊCH TẢ LỌN CHÁU PHI
(Kèm theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Tam Đường)

STT	Tên xã	Phòng Nông nghiệp và PTNT			Trung tâm Dịch vụ NN		
		Lãnh đạo	CBKT	Điện thoại	Lãnh đạo	CBKT	Điện thoại
1	Thị Trấn		Quách Thành Ngọc	0987.260.513	Vũ Thị Hoa	0946.182.626	
2	Bình Lư		Quách Thành Ngọc	0987.260.513	Vũ Thị Hoa	0946.182.626	
3	Bán Bò		Quách Thành Ngọc	0987.260.513	Đặng Thu Liễu	0919.154.881	
4	Nà Tâm	Hoàng Đình Quân 0388.797.797	Vũ Ngọc Hữu	0888.313.028	Phạm Hữu Tài	0979.046.947	
5	Sơn Bình		Hà Tuyên	0868.112.123	Đặng Thu Liễu	0919.154.881	
6	Hồ Thầu		Hà Tuyên	0868.112.123	Lù Văn Huynh	0912.703.024	
7	Giăng Ma		Quảng Văn Mới	0984.834.740	Trần Thị Thảo	0349.572.302	
8	Khun Há		Vũ Ngọc Hữu	0888.313.028	Trần Thị Thảo	0349.572.302	
9	Bán Hôn		Nguyễn Trung Nguyên	0987.260.514	Lù Văn Huynh	0912.703.024	
10	Bán Giang		Nguyễn Trung Nguyên	036.6.392.449	Lù Văn Huynh	0912.703.024	
11	Nùng Nàng	Đào Văn Bình 0972.396.089	Nguyễn Thị Liễu	0985.214.367	Nguyễn Thị Bích Thuận 0914.314.008	Phạm Hữu Tài	
12	Sùng Phài		Nguyễn Thị Liễu	0985.214.367	Phạm Hữu Tài	0979.046.947	
13	Tả Lèng		Quảng Văn Mới	0984.834.740	Phạm Hữu Tài	0979.046.947	
14	Thần Sin		Quảng Văn Mới	0984.834.740	Trần Thị Thảo	0349.572.302	

(Ghi chú: Các đồng chí được phân công chủ động kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn phụ trách báo cáo về UBND huyện qua phòng Nông nghiệp và PTNT vào 15h00 hàng ngày qua số điện thoại phòng: 02133.879.063. đ/c Doãn đt: 0972.617.358)

